

26 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal)

เรียน ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
2. วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2566

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และอ้างอิงผลงานวิชาการ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพด้านวิชาการ นำมาใช้ในการสนับสนุนโครงการ การผลักดันมาตรการกลไก นโยบาย รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ภาคีที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ซึ่งมุ่งให้เกิดเป็นวารสารฯ ในระดับมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากลในอนาคต โดยวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เป็นวารสารฉบับราย 3 เดือน จัดทำ 4 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th/THPJJournal

ในการนี้ สสส. ใ้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรของท่านในการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยให้แก่บุคลากร นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อเชิญชวนให้ส่งบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th/THPJJournal หรืออีเมล THPJ@thaihealth.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม)

กองบรรณาธิการวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

คณะกรรมการวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

ผู้ประสานงาน นางสาวแรงรอง กิตติพงศ์ปรกรณ์

โทร. 097-0454410 อีเมล THPJ@thaihealth.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทร +662.343.1500 โทรสาร +662.343.1501

www.thaihealth.or.th

8100

ได้รับ ผู้จัดทำเอกสารเพื่อวิจัยในโครงการ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
ทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับวิถีชีวิตคนไทย (Thai Health Promotion
Journal) ส่งวารสารฉบับนี้มา ๓ ฉบับ

สิ่งนี้ได้รับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และศูนย์วิจัยสุขภาพชุมชนจังหวัด

วันที่
15 มิ.ย. ๖๗



(นายวิฑูรย์ ภาชนะ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย

15 มิ.ย. ๖๗ 2567

๖๖๖๖

๖ มิ.ย. ๖๗